

Giám sát việc chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thời gian qua, ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên giám sát việc rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Chi trả hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Bình (Kiến Xương).

Thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) hiện có 1.428 hộ với 5.089 nhân khẩu. Để bảo đảm tốt công tác rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng, Ủy ban MTTQ thị trấn đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thị trấn thành lập các tổ giám sát, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và công khai danh sách các trường hợp được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn cho biết: Qua rà soát, thị trấn Vũ Thư có 29 người thuộc nhóm II, 5 người thuộc nhóm III, 51 người thuộc nhóm IV; 389 người thuộc nhóm V và không có trường hợp thuộc nhóm I và nhóm VI. Ngay sau khi nhận kinh phí hỗ trợ, chúng tôi đã thông báo tới người dân và tiến hành chi trả, đến nay thị trấn đã chi trả hơn 400 triệu đồng

cho các đối tượng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Tại xã Minh Khai (Hưng Hà), người dân rất phấn khởi khi được nhận hỗ trợ từ Chính phủ. Ông Phạm Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Với phương châm mỗi đối tượng chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất, tránh trùng lặp và không để xảy ra tiêu cực, sau khi rà soát chúng tôi đã lập danh sách và niêm yết công khai để MTTQ và nhân dân có thể cùng tham gia giám sát. Chúng tôi đã tiếp nhận và chi trả cho 622 người thuộc nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người được hưởng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Tôi mong chính quyền các cấp sẽ có những văn bản cụ thể, chi tiết hơn cho nhóm đối tượng III và IV về cách tính thu nhập và hộ

phì nông nghiệp để chúng tôi sớm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền để người dân sớm được hưởng chính sách an sinh xã hội. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Xuân (Thái Thụy) cho biết: MTTQ và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác giám sát việc rà soát, chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Người dân trên địa bàn xã khi được nhận hỗ trợ đều rất vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống dịch Covid-19. Sự hỗ trợ kịp thời này là động lực giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ... yên tâm sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vươn lên sau đại dịch. Bà Đỗ Thị Hồng Liên,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư cho biết: Việc hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng được đồng đảo nhân dân phấn khởi và hoan nghênh. Người dân cho rằng trong lúc khó khăn chung mà Chính phủ thực hiện gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng hỗ trợ cho nhiều nhóm đối tượng là quyết định chưa từng có tiền lệ ở nước ta. Chính sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thể hiện tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ huyện đã mua và cấp 5.000 khẩu trang, 50 chai dung dịch sát khuẩn tại các điểm tập trung đông người như chợ, chùa, giáo xứ; vận động 148 tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 1,2 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chia sẻ: MTTQ tỉnh đã thành lập các đoàn giám sát tại 8 huyện, thành phố và một số ngành liên quan đến công tác chi trả hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua nắm bắt tình hình thực tế và kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy đến hết ngày 1/6/2020 toàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản việc rà soát danh sách và chi trả cho 3 đối tượng của nhóm V (gồm nhóm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo). Trong quá trình kiểm tra, giám sát, MTTQ tỉnh chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

TIẾN ĐẠT

NGÀNH TÒA ÁN XÉT XỬ NGHIÊM MINH TỘI PHẠM MA TÚY

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, ngành Tòa án đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án ma túy. Thông qua việc xét xử nghiêm minh, đúng luật không chỉ cảnh báo, răn đe các đối tượng mà còn góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này.

Nguyễn Hồng Linh, sinh năm 1958, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo tài liệu điều tra: Hối 15 giờ 30 phút ngày 5/3/2019, tại địa phận thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ), Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Hồng Linh vận chuyển 1 vali nhựa cứng bên trong có 88 túi nilon và 1 túi đeo màu nâu bên trong có 14 túi nilon chứa chất dạng tinh thể trong suốt, được xác định là ma túy loại Methamphetamine với tổng trọng lượng hơn 6,18kg. Mục đích vận chuyển về Hải Phòng tiêu thụ kiếm lời.

biết: Hàng năm, TAND thành phố đã xét xử 60 - 80 vụ án liên quan đến ma túy. Tại phiên tòa, ngoài việc làm rõ các hành vi phạm tội của các bị cáo, hội đồng xét xử đã lồng ghép tuyên truyền về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý con em nhằm phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy trong lứa tuổi học sinh. Theo thống kê, hầu hết những người phạm tội về ma túy thời gian qua tuổi đời còn rất trẻ (từ 18 - 35 tuổi). Mỗi vụ án, mỗi đối tượng vi phạm xuất thân từ những hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng có cùng chung một đặc điểm là thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lổng, thiếu sự quan tâm, chăm sóc của gia đình. Từ chỗ hút, chích, nghiện ngập, các đối tượng

dẫn chuyển sang mua bán trái phép chất ma túy, lấy đó làm nguồn sống cho bản thân và phục vụ cho nhu cầu sử dụng của cá nhân mình. Thực tế hiện nay xu hướng buôn bán, sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng và công tác phòng, chống cũng gặp nhiều khó khăn, địa điểm các đối tượng thường tổ chức mua bán và sử dụng ma túy là nhà nghỉ, quán karaoke. Với việc đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xét xử các vụ án ma túy gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ma túy trong nhân dân, ngành Tòa án đã góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TÙNG



Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình xử lưu động đối tượng phạm tội ma túy.

Mang yêu thương đến người nghèo

Những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác từ thiện, nhân đạo, trong đó có hoạt động hỗ trợ gạo hàng tháng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Trung Kinh, xã Lê Lợi (Kiến Xương) là 1 trong 2 gia đình được Hội Chữ thập đỏ xã Lê Lợi hỗ trợ gạo hàng tháng. Bà Hiền sống một mình, bị khuyết tật ở chân nên việc đi lại rất khó khăn. Cuộc sống của bà chủ yếu nhờ sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Trước hoàn cảnh của bà, Hội Chữ thập đỏ xã đã hỗ trợ bà 10kg gạo mỗi tháng. Bà Hiền cho biết: Vốn dĩ sức khỏe của tôi rất yếu nên lao động bị suy giảm, nhất là trong những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay. Được các cấp hội chữ thập đỏ quan tâm, tôi rất mừng vì không phải chạy vạy lo cái ăn từng bữa.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lê Lợi cho biết: Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ xã đang duy trì bảo trợ gạo hàng tháng cho 2 gia đình tại 2 thôn An Phúc và Trung Kinh. Danh sách những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, bệnh tật trên địa bàn xã được chúng tôi rà soát thường xuyên và sẽ chọn 2 hộ khó khăn nhất để bảo trợ gạo hàng tháng. Nếu như qua một thời gian, kinh tế của 2 hộ này tạm ổn, chúng tôi

sẽ chuyển qua hỗ trợ 2 gia đình khó khăn tiếp theo. Hỗ trợ gạo hàng tháng là hoạt động được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh triển khai từ nhiều năm nay. Không quản nắng mưa, hơn 7 năm qua, đều đặn vào ngày 20 hàng tháng, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên các cấp hội chữ thập đỏ huyện Đông Hưng lại đến tận nhà trao gạo cho 65 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các đối tượng được nhận gạo là người già có đơn, trẻ mồ côi, người không còn khả năng lao động. Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng cho biết: Để động viên bà con và góp phần lan tỏa hoạt động này, ngoài cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đến trao gạo, trung bình 1

lần/quý, các đồng chí lãnh đạo huyện trực tiếp đến trao tặng gạo cho bà con. Hàng tháng, Hội Chữ thập đỏ huyện giao cho hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn trao gạo cho các gia đình. Đến nay, 100% các xã trên địa bàn huyện Đông Hưng đều có địa chỉ nhận gạo. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hoạt động hỗ trợ gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn luôn



Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao gạo hỗ trợ cho anh Đào Ngọc Châu, thôn Ô Mễ, xã Tân Phong (Vũ Thư).

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động cứu trợ đột xuất, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh luôn chú trọng công tác cứu trợ thường xuyên, trong đó có hoạt động hỗ trợ gạo hàng tháng cho người nghèo. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ những mảnh đời cơ cực với bất kỳ khó khăn trong cuộc sống.

(Ông Lê Duy Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm. Chỉ Nguyễn Hoài Thương, cán bộ Chi cục Thống kê huyện Đông Hưng cho biết: Ngay sau khi được Hội Chữ thập đỏ huyện vận động, tôi đã nhận bảo trợ gạo hàng tháng cho 2 cháu mồ côi tại xã Đông Tân từ năm 2013 đến nay, mỗi tháng 10kg gạo giúp các cháu có được những bữa cơm no. Ngoài ra, hàng năm, tôi cũng tặng thêm quà cho 2 cháu vào dịp Tết. Có thể nói, hoạt động hỗ trợ gạo hàng tháng cho những gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện đồng bộ, thường xuyên, có hiệu quả. Để hoạt động này được duy trì lâu dài, bền vững, ngoài nguồn kinh phí từ quỹ hội, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh còn tích cực kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ. Hiện nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ gạo thường xuyên cho trên 600 địa chỉ nhân đạo với 10kg gạo/tháng/gia đình, đối tượng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh duy trì 450 địa chỉ, hội chữ thập đỏ các huyện duy trì gần 200 địa chỉ. Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng hoạt động bảo trợ gạo lại có ý nghĩa nhân văn lớn lao, giúp các gia đình với bất kỳ khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, hộ sản xuất, kinh doanh cùng chung tay để hoạt động ý nghĩa này ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo". Phấn đấu đến năm 2021 toàn tỉnh sẽ có trên 1.000 gia đình, đối tượng được nhận gạo.

THU HOÀI

Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi mùa nắng nóng

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, người cao tuổi cần bảo vệ sức khỏe một cách khoa học để phòng tránh nguy cơ đột quỵ và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

MỘT SỐ BỆNH NGƯỜI CAO TUỔI DỄ MẮC DO NẮNG NÓNG

- Bệnh tim mạch
- Bệnh đường hô hấp
- Đột quỵ
- Bệnh xương khớp
- Rối loạn tiêu hóa
- Bệnh về da

NHỮNG LƯU Ý ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE

	NÊN	KHÔNG NÊN
CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG	Ăn 4-5 bữa/ngày, mỗi bữa ăn từng ít một Ăn đủ chất, ăn nhiều rau tươi, trái cây Uống đủ 1,5-2 lít nước/ngày	Ăn đồ ăn quá lạnh, khó tiêu Ăn đồ ăn để lâu trong tủ lạnh, đồ ăn tái, sống Uống nước có gas, có cồn
TẬP LUYỆN	Tập luyện điều độ khoảng 20 phút/ngày Tập lúc sáng sớm, chiều muộn	Tập quá sức Tập lúc trời nắng nóng
NGỦ	Ngủ đủ giấc	Thực khuya
SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA	Bật ở 25-27°C, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời ≤ 7°C	Ra nắng đột ngột khi vừa ở phòng điều hòa
RA NẮNG	Che chắn cẩn thận, tránh nắng trực tiếp chiếu vào da	Ở ngoài trời nắng quá lâu, vào khoảng thời gian nắng gắt 10-16h

https://infographics.vn

TTXVN

Theo vnnet.vn